

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมทักษะทางสมอง EF (Executive Function) ของเด็กปฐมวัย ด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูปฐมวัย”

ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม	ประเด็นในการมีส่วนร่วม มีดังนี้ ๑. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะสมอง EF ของเด็กปฐมวัย ๒. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะสมอง EF ๓. การออกแบบกิจกรรมที่พัฒนาทักษะสมอง EF
สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม	ผู้มีส่วนร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ ครูปฐมวัยในหน่วยงานทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ ๑. สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศัยนาท ๒. สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ๓. สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ผลจากการมีส่วนร่วม	จากการนิเทศ ติดตาม พบว่า ครูปฐมวัยนำเทคนิค วิธีการในการส่งเสริมทักษะทางสมอง EF (Executive Function) ไปใช้ในการออกแบบและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กับเด็กปฐมวัย พร้อมทั้งมีการสร้างสื่อที่ส่งเสริมทักษะทางสมองให้กับเด็กปฐมวัยด้วย
การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน	กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ได้นำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน ดังนี้ ๑. วางแผนในการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรปฐมวัยและการประเมินการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ให้กับครูผู้สอน ผู้ดูแลเด็ก เป็นประจำทุกปี ๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้ปรับวิธีการสอน โดยนำความรู้ใหม่ ๆ ที่เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยมาใช้ เหมาะกับเด็กปฐมวัย



ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
Chainat Provincial Education Office

วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567

"การส่งเสริมทักษะทางสมอง EF (Executive Function) ของเด็กปฐมวัย
ด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูปฐมวัย"



ดร.พัฒนาพร ไทยพิบูลย์ ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การส่งเสริมทักษะทางสมอง EF (Executive Function) ของเด็กปฐมวัย ด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูปฐมวัย" ณ ห้องประชุมรัตนทรรณ โรงแรมแพนตาซีรีสอร์ท จังหวัดชัยนาท โดยมี ดร.ธัญลักษณ์ จันทร์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัด กล่าวรายงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์นารถ ยิ้มช้าง เป็นวิทยากร การประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 60 คน ซึ่งครอบคลุมทุกสังกัดในจังหวัดชัยนาท



โทร : 056 410 671

www.cntpeo.go.th

f สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท